



บทที่ 408

ตั้งบิดาที่รักและหวงแหนบุตรสาว ...

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขณะที่ลูกกำลังเขียนบทสวดบทนี้ คือ วันที่ 23 มีนาคม 2020 เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทาง...

เหตุการณ์และมาตรการต่างๆ ที่บรรดาผู้นำของแต่ละประเทศกำลังพยายามทำเพื่อยับยั้งการระบาดของไวรัสตัวนี้...

การผ่าตัดหัวใจของลูกในวันที่ 8 ก.พ. 2020 ที่ผ่านมา ที่แท้คือพระพรอันสูงสุดของพระองค์ ในการทรง...

นอกจากงานที่ต้องไปพูดแบ่งปันที่ได้รับปากไว้ล่วงหน้าและการไปพบแพทย์ตามกำหนดแล้ว ลูกยกเลิกการประชุม...

ลูกมองย้อนหลัง

ตั้งบิดาที่รักและหวงแหนบุตรสาว เมื่อทราบว่าภัยพิบัติกำลังจะมา จึงสั่งให้ลูกสาวเข้าไปหลบอยู่ในบ้านก่อนคนอื่น...

เช่นนี้ จะไม่ให้ลูกรักและมีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์อย่างสิ้นสุดจิตใจได้อย่างไร ลูกขอสัญญากับพระองค์ว่า...

พูดถึงเรื่องโรคไวรัสตัวนี้ ในขณะที่มนุษย์ทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่ผู้นำของประเทศ กำลังเผชิญกับปัญหาอย่าง...

มนุษย์เราทำบาปกันมากไปหรือเปล่า มนุษย์เราหลงระเหิดในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ตัวเองคิดค้นขึ้น...



ลูกไม่ทราบว่าจะมีคนกี่มากน้อยที่คิดเหมือนลูก แต่ที่แน่ๆ มีสัจธรรมที่มนุษย์เริ่มเห็น แม้กระทั่งในซีกตะวันตก เจ้าไวรัสตัวนี้กำลังทำให้มนุษย์เห็นว่า

ความเป็นมนุษย์นั้น ที่แท้เท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ สีผิว ฐานะ ความรวยความจน เพราะผู้ที่ติดไวรัสนี้มีตั้งแต่ผู้นำประเทศ ดาราระดับโลก ไปจนถึงประชาชนคนธรรมดาทั่วไป โลกเรานี่จริงๆ แล้ว ไม่ต้องไปสร้างกำแพงเพื่อแบ่งพรมแดนอะไรให้เหนื่อยยาก เพราะเจ้าไวรัสนี้สามารถข้ามประเทศต่างๆ ได้อย่างสบาย โดยไม่ต้องมีพาสปอร์ตและอย่างไรพรมแดน

ความสำคัญอันดับหนึ่งในชีวิตของมนุษย์นั้นคืออะไร มนุษย์ส่วนใหญ่ทุ่มเทเวลาและความสามารถในการทำให้ตัวเองรวยขึ้น มีฐานะดีขึ้น โดยบางคนยอมแลกการดูแลสุขภาพตัวเองกับการดูแลสุขภาพฐานะตัวเอง เมื่อยามโรคร้ายเช่นเจ้าไวรัสนี้ เข้าเล่นงาน เงินทองและฐานะระดับเศรษฐีก็ยื้อชีวิตไม่ได้

ในขณะที่มนุษย์บางคนหลงไหล ฟุ้งเฟ้อในทุกสิ่งทุกอย่างตามครรลองของวัตถุนิยม ในยามที่โรคไวรัสระบาดเช่นนี้ กระเป๋าสตางค์เต็ม เพชรนิลจินดามูลค่ามหาศาล ฯลฯ มีประโยชน์เท่ากับอาหาร น้ำดื่มและยา ไหม?

ชีวิตครอบครัว การดูแลกัน ความรัก ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันซึ่งได้หายไปจากครอบครัวจำนวนมากไม่น้อยในโลกนี้ คือสิ่งที่มีความหมายสำหรับมนุษย์ ไม่ใช่การออกไปงานปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อน เฉิดฉายในสังคม การสร้างกระแสให้ตัวเองดัง

ผู้ที่มีอำนาจใหญ่โตคับฟ้า ทำอะไรในโลกนี้ก็ได้ มีทั้งเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์ครบครัน แต่ซักก่อน เจ้าไวรัสที่ท่านมองไม่เห็นนี้ สามารถทำให้ท่านต้องคุกเข่าด้วยน้ำตานองหน้าก็ได้

โลกกำลังป่วยและบาดเจ็บ เพราะจากฝีมือของพวกเรามนุษย์นี้แหละ นี่เป็นการตะโกนเรียกร้องให้มนุษย์ทราบและเห็นถึงบาดแผลที่มนุษย์ได้กรีดลงบนพื้นผิวและเนื้อในของโลก

และยังมีสัจธรรมอีกมากมายที่เราสามารถค้นหาได้จากการระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19 นี้ อยู่ที่เราจะมองเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้อย่างไร มองมันว่าเป็นจุดจบหรือจุดเริ่มต้นของการดำรงชีวิตของพวกเรามนุษย์ในมุมมองใหม่หรือไม่ อย่างไร ขึ้นอยู่กับเรามนุษย์แต่ละคน

เขียนมาตั้งเยอะ ลูกขอสรุปสั้นๆ ว่า ขอให้เรามนุษย์กลับใจไปหาพระเจ้า ขอโทษต่อพระองค์ในความผิดบาปของมนุษย์และพยายามทำตามพระวาจาของพระองค์ พร้อมทั้งสวดส่ายประคำ แล้วพระองค์ก็จะทรงประทานความสุขสดชื่นกลับคืนแก่มนุษย์ตามพระวาจาบทนี้

“มาเถิด พวกเราจงกลับไปหาพระยาห์เวห์ พระองค์ทรงฉีกแล้วจะทรงรักษาเราให้หาย  
พระองค์ทรงโอบอ้อมและจะทรงพันบาดแผลให้เรา อีกสองวันพระองค์จะทรงให้เราฟื้น วันที่สามจะทรงทำให้เราลุกขึ้น  
แล้วเราจะมีชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์ พวกเราจงรู้จัก จงรับรู้จักพระยาห์เวห์เถิด  
พระองค์จะเสด็จมาอย่างแน่นอนเหมือนรุ่งอรุณ  
จะเสด็จมาหาเราเหมือนฝน เหมือนฝนต้นฤดูใบไม้ผลิที่รดพื้นแผ่นดิน” โฮเซยา 6:1-3

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดหนี

[www.moving-themountain.com](http://www.moving-themountain.com)

ป.ล. เพื่อเป็นการรักษารหัสโลก ขอให้ท่านผู้อ่านที่รับ “บทสวดของฉัน” เป็นจดหมาย กรุณาส่งอีเมลล์ของท่าน พร้อมทั้งหมายเลขบนซองมายังอีเมลล์ของผู้เขียน [sarindhorn@showworking.co.th](mailto:sarindhorn@showworking.co.th) เพื่อจะได้ลดการใช้กระดาษและซองจดหมาย ขอขอบคุณค่ะ

